



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตามประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่ายาง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างแนบท้ายประกาศนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาและเลือกสรรฯ

อนึ่ง ในกรณีของผู้ที่สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ภายในวันที่ ๑๖ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัคร ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้นำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรฯ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อให้เป็นผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภราดร เวทยานุกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(๑) ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑-๐๑-๐๐๑	นายชิวินทร์ สุ่มกระจิว	

พนักงานจ้างทั่วไป

(๑) ตำแหน่งคนงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒-๐๑-๐๐๑	นายณัฐวุฒิ ยิ้มแย้ม	
๒-๐๑-๐๐๒	นายไชยันต์ แซ่มเทศ	
๒-๐๑-๐๐๓	นายคุณาธร เกตุจันทรา	
๒-๐๑-๐๐๓	นายอดิศักดิ์ เย็นจิตร	

